

Sáng 06/12/2015, UBND quận Ng Hành Sơn tổ chức Lễ phát động và ra quân đợt chut chun b cho việc gieo s v ông Xuân 2015-2016 tại phường Hòa Quý.

Hòa Quý là phường có tổng diện tích trồng lúa in nhất của quận Ng Hành Sơn với 113 ha. Từ buổi ra quân, hơn 800 bà con xã viên và hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể trên địa bàn phường Hòa Quý, cùng huy động, phân chia thành tổng cộng 5 nhóm 10 người phân bố khắp các cánh đồng đợt chut. Phường phát động công tác bà con áp dụng là ào hàng, n.

Theo chia sẻ của bà con đây là một trong những giải pháp có hiệu quả tích cực giúp giảm sâu phá hoại của chut trong thời gian chun b xung quanh. Bà Huỳnh Thị Uyên trong số 1 hội viên xã hội phường Hòa Quý cho biết: "Về hệ thống tưới, bà con bắt đầu mùa màng rất nhiều đợt chut, vì vậy đợt ra quân này là đợt kết thúc. Cách đợt chut thể công này cũng em hiểu giúp bà con yên tâm trồng v gieo s".

Cũng theo bà con, đợt ra quân đợt chut gần đây nhất cách đây cũng đã 7, 8 năm. Tuy nhiên trong 02 năm trở lại đây, do tình hình thị trường biến động phức tạp, năng suất kéo dài, lạm phát, nên chut sinh sôi và phát triển mạnh gây thiệt hại nặng nề cho bà con. Từ hệ thống tưới, 11/124 ha lúa gieo trồng của phường Hòa Quý từ năng suất thấp do chut tàn phá.

Mbỏ về ông Xuân 2015-2016, địa phương phát động bà con ra quân đợt chut, nâng cao trình độ khai thác các biện pháp về sinh học, phát quang bãi, hạn chế tỉa tỉa n n p của chut, sử dụng biện pháp sinh học như phát triển ăn chóc, mèo săn chut, sử dụng thuốc, bắt chut sinh học.

Ông Nguyễn Văn Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý, quận Ng Hành Sơn cho biết: Những năm trở lại đây do những hạn chế của thị trường, năng suất, mà ít, chưa có giải pháp nào tốt để hạn chế chut sinh sôi gây hại mùa màng. Chính vì vậy, địa phương phát động nhân dân ra quân đợt chut trên diện rộng. Nâng cao ý thức của bà con thu gom xác chut, xử lý chut chết mbỏ về sinh môi trường. Khuyến khích phong trào đợt chut, ngoài kinh phí hỗ trợ của UBND quận, UBND phường trích kinh phí hỗ trợ bà con 2000 đồng vì mỗi con chut bắt, ít nhất đợt chut nhiều nhất có thể 300 ngàn đồng, nhiều là 200 ngàn đồng.

#### *Bà con ra quân đợt chut*

Hạn chế những hạn chế của chut do bắt chut tàn phá, địa phương vận động bà con thực hiện tốt những chương trình "Đợt chut sớm, ngay từ đầu", "Đợt chut tháng xuyên, liên tục", "Đợt chut bằng nhiều biện pháp" và "Cùng nhau cùng tham gia đợt chut". Thực hiện đợt chut đúng kỹ thuật, mbỏ an toàn tuyệt đối cho người và gia súc, gia cầm, chú trọng hệ thống kênh mương, nâng cao thông tin.

Cùng với đợt ra quân đợt chut, địa phương vận động bà con dọn sạch rác, khi thông hệ thống mương dẫn nước, chun b lưu ý kỹ thuật cho việc gieo s ông Xuân 2015-2016 sắp tới, vì hệ thống v mùa vụ thu./.

#### **Nh Ý**